

**THÔNG BÁO**

**Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Cường  
tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị.**

Ngày 20 tháng 3 năm 2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Cường đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị. Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính và lãnh đạo các Sở, Ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi nghe Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trình bày báo cáo tình hình công tác của Hội năm 2013, nhiệm vụ trọng tâm năm 2014; những kiến nghị đề xuất; ý kiến phát biểu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh và thành viên dự họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Cường đã kết luận một số nội dung như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:**

Năm 2013 là năm có nhiều khó khăn thách thức đối với nền kinh tế tỉnh ta: thiên tai khắc nghiệt, giá cả nông sản ở mức thấp, đời sống, việc làm của nông dân gặp nhiều khó khăn. Nhưng với sự nỗ lực rất lớn của bà con nông dân, Hội Nông dân các cấp, các ngành, với sự chỉ đạo điều hành của UBND các cấp đã khắc phục những khó khăn, chủ động phối hợp triển khai và thực hiện có hiệu quả trong thực hiện một số Chương trình, Đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn. Phát huy vai trò trung tâm và nòng cốt của Hội Nông dân trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, xây dựng tổ chức Hội các cấp vững mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong nông dân, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2013.

Các mô hình kinh tế được vay vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân đã mang lại hiệu quả cao, giải quyết được việc làm cho lao động nông thôn. Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ Nông dân tỉnh tổ chức tập huấn cán bộ về nghiệp vụ quản lý Quỹ đúng quy định của Điều lệ Quỹ Hỗ trợ Nông dân. Tổ chức, phối hợp dạy nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp cho lao động nông thôn; liên kết mở các lớp trung cấp nghề cho hội viên và con em hội viên nông dân trên địa bàn.

Phong trào “Nông dân Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới”, Hội đã đảm nhận một số công việc cụ thể như: chỉnh trang nông thôn, đôn điền đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, cải tạo vườn tạp, giữ gìn vệ sinh môi trường...Hội tham gia tích cực vào việc xây dựng hệ thống chính

trị cơ sở và tổ chức Hội vững mạnh. Vận động nông dân xây dựng gia đình văn hoá, xây dựng thôn, bản, làng văn hoá, bài trừ mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nông dân. Phối hợp liên ngành với các Sở, Ban, ngành, đơn vị để chuyển giao khoa học kỹ thuật, khuyến nông, khuyến công, khuyến lâm, dạy nghề, việc làm; vận động, hướng dẫn nông dân xây dựng trang trại, gia trại, thành lập tổ hợp tác; các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao; tuyên truyền để nông dân chấp hành và thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

2. Tuy nhiên, công tác Hội và phong trào nông dân vẫn còn hạn chế, đó là: Các phong trào của nông dân phát triển chưa đồng đều giữa các vùng miền, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, chưa nắm chắc tâm tư, nguyện vọng về đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn. Việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh còn thiếu kịp thời, nhất là triển khai các chương trình dự án, bố trí nguồn lực đào tạo nghề, xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân...

## **II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA HỘI TRONG NĂM 2014**

Thông nhất với chương trình công tác trọng tâm của Hội Nông dân tỉnh đã đề ra, trên cơ sở đó Hội cần tập trung làm tốt các nhiệm vụ sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi), Luật đất đai (sửa đổi), Luật Hợp tác xã, Nghị quyết về kinh tế-xã hội năm 2014; Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Triển khai quán triệt thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận TQVN và các đoàn thể chính trị xã hội; Quyết định số 218 -QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

2. Tiếp tục tham mưu, phối hợp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 26-NQ/TW khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 285/KH-UBND ngày 30/01/2013 của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Tập trung chỉ đạo và tổ chức Hội nghị hết nhiệm kỳ ở Chi hội, kiện toàn đội ngũ cán bộ tổ Hội đúng Điều lệ, gắn với xây dựng Cơ sở Hội vững mạnh. Vận động nông dân phát huy vai trò chủ thể trong phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới. Tập trung chỉ đạo các phong trào thi đua yêu nước, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con nuôi phù hợp có giá trị kinh tế cao, bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

4. Tăng cường công tác dạy nghề, phối hợp dạy nghề cho lao động nông thôn; tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân, từng bước nâng cao chất lượng nguồn lao động. Phối hợp với các ngành nông nghiệp, các doanh nghiệp trên đại bàn để cung ứng vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo chất lượng và kịp thời cho nông dân. Thường xuyên nhân rộng những cách làm hay, những mô hình tốt, chú trọng xây dựng Hội vững mạnh, các giải pháp hữu hiệu để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị-kinh tế- văn hóa xã hội của tỉnh.

### **III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA HỘI NÔNG DÂN TỈNH**

1. Về thực hiện Kế hoạch số 285/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh: Giao cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo các Sở, ban ngành và UNND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục thực hiện và chủ trì phối hợp với Hội Nông dân các cấp thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Về xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân: Giao Sở Tài chính thẩm định Đề án phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân, đề xuất, trình UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí cho Quỹ hàng năm theo khả năng ngân sách của tỉnh. Trước mắt để đối ứng và thu hút nguồn của Trung ương Hội phân bổ cho tỉnh, năm 2014 UBND tỉnh đồng ý chủ trương cấp bổ sung vào Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh để tạo điều kiện cho nông dân vay vốn xây dựng các mô hình kinh tế, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao thu nhập. Hàng năm Sở Tài chính trình UBND tỉnh đưa vào kế hoạch trích ngân sách xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân các huyện, thành phố, thị xã; Giao Sở Tài chính phối hợp với Hội Nông dân tỉnh làm việc với UBND huyện Đakrông để xem xét, lập Quỹ Hỗ trợ nông dân của huyện.

3. Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội ở cơ sở: Giao Sở Nội vụ thẩm định Đề án đào tạo cán bộ của Hội Nông dân tỉnh, tham mưu UBND tỉnh quyết định kinh phí tập huấn đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ Hội ở cơ sở hàng năm để thực hiện nhiệm vụ của Hội và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của nông dân.

4. Về đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Hàng năm giao cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ để Hội chủ động trong công tác dạy nghề cho lao động nông thôn theo tinh thần Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

5. Về vốn đối ứng dự án Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ nông dân giai đoạn II đã được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phê duyệt chủ trương

tại Quyết định số 23-QĐ/HNĐTƯ ngày 21/01/2013. UBND tỉnh đã có chủ trương tại Công văn số 1901/UBND-NN ngày 25/6/2013. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện, trình UBND tỉnh.

6. Việc sửa chữa trụ sở cơ quan và xây dựng mới trụ sở tại địa điểm được quy hoạch:

- Về sửa chữa trụ sở: Trước mắt để khắc phục hư hỏng, xuống cấp của Trụ sở, đảm bảo điều kiện làm việc cho cán bộ, Hội Nông dân tỉnh chủ động lập phương án sửa chữa gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định kinh phí trong năm 2014.

- Về chuyển vị trí và xây dựng trụ sở mới: Đồng ý chủ trương chuyển vị trí và xây dựng trụ sở mới. Hội làm việc cụ thể với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND thành phố Đông Hà để quy hoạch chọn địa điểm xây dựng; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Hội lập dự án xây dựng trụ sở mới, bố trí vốn chuẩn bị đầu tư dự án trong năm 2014, trình UBND tỉnh phê duyệt và bố trí vốn để khởi công xây dựng trụ sở mới trong năm 2015; làm việc với Sở Tài chính và các ngành liên quan để tổ chức bán đấu giá trụ sở cũ theo đúng quy định.

7. Về trang cấp xe ô tô con phục vụ công tác: Mặc dù trong điều kiện khó khăn chung hiện nay, nhưng việc trang cấp xe ô tô phục vụ công tác cho Hội là cần thiết. UBND tỉnh đồng ý, giao cho Sở Tài chính tổng hợp nhu cầu của các cơ quan, đơn vị trong đó ưu tiên Hội Nông dân tỉnh, báo cáo UBND tỉnh.

Trên đây là ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Cường, Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã biết và thực hiện./

**Nơi nhận:**

- TVTƯ, TT/HNĐTƯ tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như thành phần dự họp;
- Chánh VP, PVP Trần Anh Tuấn;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Lưu: VT, NN.

**TL. CHỦ TỊCH**  
**Q. CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Trần Anh Tuấn**